



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

พิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗

ประจำปี ๒๕๕๙ “นครศรีธรรมราชเกมส์”

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙ “นครศรีธรรมราชเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันใน ๑๑ ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา โกลบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอล ฟุตซอล แบดมินตัน เปตอง บอคเซีย และ ๑ กีฬาสาธิต คือ ฟุตบอล ๗ คน และดำเนินการจัดพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ขึ้น เมื่อวันที่อังคาร ที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ โดยมี รศ.ดร.ชวณี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมด้วย ดร.กิตติพงษ์ โพธิมูล อธิบดีกรมพลศึกษา ,นายไพระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ,นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ,เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาจาก ๗๓ โรงเรียนทั่วประเทศ ,แขกผู้มีเกียรติ ,ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดกว่า ๓,๐๐๐ กว่าคน

สำหรับบรรยากาศพิธีเปิดเป็นไปอย่างเรียบง่าย เริ่มจากการเดินขบวนเข้าสู่สนามโดยทีมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จาก ๗๓ โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น ๒,๘๐๐ คน จากนั้น เป็นพิธีมอบเสื้อเกียรติยศให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันฯ ประกอบด้วย นายไพระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ,นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ตลอดจนพิธีกล่าวรายงาน โดย ดร.กิตติพงษ์ โพธิมูล อธิบดีกรมพลศึกษา และจุดเด่นของพิธีเปิด ประกอบด้วย การจุดไฟคบเพลิงประจำการแข่งขันฯ มีผู้วิ่งนำไฟประจำการแข่งขันเข้าสู่สนาม ๓ คน ประกอบด้วย นายยอดรัก จักรมณี นักกีฬาเปตอง ,นางสาวสาวิตรี เชื้องช้าง นักกีฬากรีฑา และนายอนุวัฒน์ สร้อยนาคพงศ์ นักกีฬากรีฑา ,ชุดการแสดง จำนวน ๒ ชุดใหญ่ คือ ชุด รีสอร์ททอนูปาล ลัลล่า ฮูลาฮูป จากโรงเรียน รีสอร์ททอนูปาลทุ่งสง และ ชุด นาฏยไตรภพ จากความร่วมมือกัน ๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนโสทรทัศนศึกษา นครศรีธรรมราช ,โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล และโรงเรียนสำหรับคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว จังหวัดนครศรีธรรมราช และมีการเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ “นครศรีธรรมราชเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชน เพื่อทราบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ที่ได้จัดขึ้น และร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๕๙ “นครศรีธรรมราชเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑ - ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพกิจกรรม





นายนิรุทธิ์ พรหมวิเศษ
ผู้เขียน
๒ มีนาคม ๒๕๕๙